

ทำนาย ~ เวลาเกิดบออะไร ~

นำเสนอเมื่อ : 20 พ.ย. 2551

มาเริ่มกันตั้งแต่ไก่โห่ คนที่เกิดตั้งแต่ตีห้าจนถึง 06.59 น. จะเป็นคนมีมารยาท ทำอะไรก็จะระมัดระวังตัวเองเสมอ เป็นคนถี่ถ้วน

ทำนาย ~ เวลาเกิดบออะไร ~

 มาเริ่มกันตั้งแต่ไก่โห่ คนที่เกิดตั้งแต่ตีห้าจนถึง 06.59 น.

จะเป็นคนมีมารยาท ทำอะไรก็จะระมัดระวังตัวเองเสมอ เป็นคนถี่ถ้วน ใจกว้างมาก ชอบช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก เป็นคนค่อนข้างเก็บตัว ไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวาย แต่ก็ไม่ได้เป็นพวก แอนตี้สังคม แต่ถ้ามามีใครมาจุกจิกมากไปจะอารมณ์ เสียหาย

สายลมมาหนอยเกิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึง 08.59 น.

จะมีบุคลิกความเป็นผู้นำสูง มีความมั่นใจในตัวเองสูง มาดดี ทำให้ผู้อื่นให้ความเชื่อถือได้ง่าย เป็นคนไม่กลัวใคร รักความทาทายชอบทำอะไรเสี่ยง ๆ เป็นที่สุด ตอมความคิดดูสุรางสรรค์โตมาก มักจะคิดทำโน่นทำนี่ตลอดเวลา และสามารถทำงานต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

เกิดตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึง 10.59 น.

เป็นคนเนียบในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวดี รักความสะอาดสะอาด รสนิยมก็เป็นเลิศ สุภาพอ่อนโยน มีมารยาทเข้ากับผู้คนรอบข้างได้ง่าย นับเป็นคนมีเสน่ห์จัดจ้านมาก ใครเห็นก็มักจะหลงใหลได้ปลื้ม แต่มีความทะเยอทะยานมาก และเป็นคนมีเป้าหมายในชีวิต

เกิดตั้งแต่เวลาสิบเอ็ดโมงถึง 12.59 น.

จัดเป็นคนร่าเริง อยู่ที่ไหนมักจะเรียกเสียงหัวเราะให้กับเพื่อน ๆ ได้เสมอ รักอิสระ รักการเดินทาง ชอบการผจญภัย ชอบที่จะได้พบได้เห็นสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ ในชีวิตเพื่อเพิ่มความสุขให้กับตัวเอง เป็นคนมีชีวิตชีวา กระตือรือร้น ไม่จู้จี้จุกจิก หรือขี้นินทา ๆ ทั้งสิ้น

เกิดเวลาบ่ายโมงจนถึง 14.59 น.

จะเป็นพวกรักสงบ ไม่ชอบสับสนวุ่นวาย จะทำอะไรมักมีข้อจำกัด ระวังตัวแจนหมดสนุก แต่ก็เป็นคนซื่อสัตย์ ใจดี สุภาพ ไม่ชอบการทะเลาะเบาะแว้งกับใคร

เกิดตั้งแต่สามโมงเย็นถึง 16.59 น.

ชอบทำอะไรตามใจตัวเองไม่สนใจคนอื่น ใจร้อนมักจะทำอะไรโดยไม่ทันคิด

จึงมักจะมีเรื่องปวดหัวอยู่เป็นประจำ แต่ก็เป็นคนฉลาดไหวพริบดีและเอาตัวรอดเก่ง เป็นพวกกล้าพูดกล้าทำ
เข้มแข็งเด็ดเดี่ยว มีความคล่องตัวทุกเรื่องจนบางทีอาจจะดูเหมือนเป็นคนกะล่อน แต่จิตใจดี

เกิดตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึง 18.59 น.

เป็นพวกไว้ตัว เชื้อมั่นในตัวเองสูง จะทำอะไรก็ต้องตามระเบียบเป๊ะ ๆ ละเอียด จู้จู้ขี้น
เกลียดการทำอะไรนอกกรอบนอกทาง ทำงานอย่างจริงจังและตั้งมาตรฐานไวสูง

เกิดตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนถึง 20.59 น.

เป็นคนขยันสู้งานหนัก ตรงไปตรงมา กล้าพูด กล้าทำ มีความกระตือรือร้นในทุกเรื่อง
ไม่ชอบवादฝืนเกินจริง ใจกว้าง มีความจริงใจให้กับทุกคน

เกิดตั้งแต่เวลาสามทุ่มจนถึง 22.59 น.

จะเป็นคนเงิบ ๆ ไม่ช่างพูด ไม่ทำอะไรเร่ร่อน ภายนอกออกจะดูเฉื่อย ๆ แต่ก็มีควมนุ่มนวลในตัวเอง
สุภาพ พูดจาดี ถือเป็นเสน่ห์ที่สำคัญ และเป็นคนโรแมนติกที่สุด ๆ

เกิดตั้งแต่ห้าทุ่มจนถึง 00.59 น.

เป็นคนรักอิสระสุด ๆ เกลียดการเดินตามเส้น ไม่ยอมที่จะผูกมัดกับใครง่าย ๆ
รักการท่องเที่ยวไปในที่แปลกใหม่แถมยังชื่นชอบความเสี่ยง เป็นคนจิตใจดีและชอบช่วยเหลือผู้เดือดร้อน

เกิดตั้งแต่เวลาตีหนึ่งจนถึง 02.59 น.

เป็นคนใจเย็น มักจะถูกเพื่อนค่อนขอความเป็นญาติกับเต่า เพราะความซื่อซ้าเป็นเหตุ
ปกติจะเป็นคนร่าเริงและเข้ากับคนง่าย แต่ถ้าโกรธจะรุนแรงมาก

เกิดตั้งแต่ตีสามจนถึง 04.59 น.

ชอบความท้าทาย มีความเชื่อมั่นในตัวเองมาก มองโลกในแง่ดี ใจกว้าง กล้าพูดในสิ่งที่ตนเองเชื่อถือ
และตกหลุมรักคนง่ายไปนิด และเมื่อรักใคร่ก็จะรักจริงจัง มีความดีใจ ถือถือ และไม่ยอมแพ้ใคร
ถ้ามีใครมาทำให้เจ็บใจละก็...เป็นอาฆาต...บรี้อออ...หากลัวจัง...!!